
Fundargerð 12.03.2015 

Haldinn í Sólheimakoti 

Mættir voru : Arnar Tryggvason,  Heiðar J. Sveinsson, Sigrún Guðlaugardóttir, Þórgunnur E Pétursdóttir 

og Þórhallur Atlason 

1. Fyrsti fundur nýrrar stjórnar, 3 pláss voru laus í stjórn, Sigrún Guðlaugardóttir, Þórhallur Atlason 

og Heiðar Sveinsson voru kosin í stjórn.  Stjórn skipti með sér verkum, Heiðar Sveinsson 

formaður, Þórhallur Atlason gjaldkeri, Þórgunnur Pétursdóttir ritari, Sigrún og Arnar 

meðstjórnendur. 

2. Ákveðið var að einn stjórnarmeðlimur Sigrún Guðlaugardóttir tæki að sér dreifingu 

hvolpabæklingsins til ræktenda.  Ræktendur hafa samband eftir got og geta fengið bækling til að 

afhenda með hverjum hvolpi. 

3. Hvolpaauglýsingar á heimasíðu deildarinnar eru ekki nógu þétt notaðar, það er mat stjórnar að 

halda áfram að hvetja félagsmenn til að nota þessa leið og gera heimasíðuna að miðstöð fyrir 

retriever hvolpa.  Rætt var hvort hætta ætti að merkja við hvolpa sem ræktunarstjórn mælir 

með.  

4. Stefnt að því að halda fund með prófstjórum sumarsins á næstu vikum. 

5. Klára vinnu með HRFÍ vegan innheimtu bráðargjalds, kr.500,- 

6. Notuð frystiskista sem keypt var í fyrra hrundi og allir máfar í henni ónýtir, ákveðið að kaupa nýja 

má vera útlitsgölluð. 

7. Rætt hvort setja ætti viðmið um fjölda skráninga á próf til að prófið yrði haldið.  Hugmynd að 

miða við 6 hunda.  Tökum upp á prófstjórafundi. 

 

Fleira ekki gert, fundargerð ritaði HS. 


